

## กสทช.ถกนัดแรกพรุ่งนี้-จับตาสถาปัตยกรรมใหม่

**กรุงเทพธุรกิจ ● “บอร์ดกสทช.” ชุดใหม่** ดีเดย์ประชุมบอร์ดนัดแรกพรุ่งนี้ (27 เม.ย.) คาดมีวาระรายงานความคืบหน้าดีลควบทรู-ดีแทค หลังอนุฯ-ที่ปรึกษาอิสระส่งการบ้านให้พิจารณา ขณะที่ ต้องจับตาสถาปัตยกรรม เลขานุการ กสทช.คนใหม่ด้วย

หลังจากวันที่ (20 เม.ย.) คณะกรรมการ (บอร์ด) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (กสทช.) ชุดใหม่ทั้ง 5 คน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์คลินิกสรณ บุญใบชัยพฤกษ์ พลอากาศโท ธนพันธ์ุ หรัยเจริญ ศาสตราจารย์พิรงรอง รามสูต ศาสตราจารย์คลินิกสรณ บุญใบชัยพฤกษ์ นายต่อพงศ์เสถานนท์ และรองศาสตราจารย์ ศุภชัย สุภชลาศัย ได้เข้าสำนักงาน กสทช.วันแรก

หลังวันที่ 14 เม.ย. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ให้แต่งตั้งบอร์ดดังกล่าวอย่างเป็นทางการ

นพ.สรณ ในฐานะประธานบอร์ดกสทช. กล่าวย้ำว่า จะทุ่มเททำงานเต็มความสามารถ

ด้วยความเชื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง เพื่อบริหารคลื่นความถี่ ส่งเสริมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งคุ้มครองประชาชนผู้ใช้บริการ

สำหรับกสทช.ชุดนี้ถือเป็นชุดที่ 2 ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 โดยมีวาระดำรงตำแหน่ง 6 ปี

แหล่งข่าวระบุว่า จะมีการประชุมกสทช.

นัดแรกอย่างเป็นทางการพรุ่งนี้ (27 เม.ย.) ประเด็นเรื่องการควมรวมกิจการของบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น และบมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) ยังไม่แน่ใจว่าเป็นวาระเข้ามาสู่ที่ประชุมบอร์ดหรือไม่ แต่อนุกรรมการ กสทช.และที่ปรึกษาอิสระที่บอร์ดชุดเก่าสั่งให้ทำรายงานสรุปมานั้นน่าจะเสร็จแล้ว ดังนั้น หากเป็นไปได้ก็จะนำเข้าสู่การประชุมบอร์ดนัดแรก เพราะบอร์ดทราบดีว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนและสังคม

สำหรับภารกิจเร่งด่วนยังมี 3 เรื่องใหญ่ คือ 1. ประมูลดาวเทียม 2. แผนประมูลคลื่น 3500 เมกะเฮิรตซ์ และ 3. ปมดีลทรูควบดีแทค

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ ยังต้องจับตาสถาปัตยกรรม เลขานุการ กสทช.คนใหม่ด้วย ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของบอร์ดใหม่ ต้องสรรหา ร่างคุณสมบัติ และประกาศรับสมัครเพื่อหาคนที่เหมาะสม ปัจจุบัน นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล ยังเป็นรักษาการแทนเลขานุการ กสทช.อยู่

# นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช.



รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

พร้อมกับ กสทช.ชุดใหม่ เมื่อวันที่ 20 เมษายนที่ผ่านมา มีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี

สำหรับ นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ เกิดเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2503 อายุ 62 ปี ชื่อเดิม นพ.สมชาย คู่สมรสคือ นางพิมพ์พร บุญใบชัยพฤกษ์ อายุ 57 ปี มีบุตร 2 คน คือ น.ส.ปานแก้ว บุญใบชัยพฤกษ์ และ น.ส.เป้งรำ บุญใบชัยพฤกษ์

ประวัติการศึกษา  
แพทย์เฉพาะทาง-การสวนหัวใจเพื่อวินิจฉัยและรักษา Hospital of the Good Samaritan Los Angeles, Los Angeles, California, United State of America  
แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์ Kaiser Permanente Medical Center, Los Angeles, California, United States of America  
แพทย์ประจำบ้าน Los Angeles Country University of Southern California Medical Center, Los Angeles, California,



United State of America

แพทย์ฝึกหัด  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปริญญาตรี  
คณะวิทยาศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์บัณฑิต  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ประวัติการอบรม  
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 145/2561 (IOD)  
ประสบการณ์ทำงาน  
2563-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พฤกษ์ สุขสบาย จำกัด  
2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สรณ คาร์ดิโอโลยี แอนด์ แอลโซซิเอท จำกัด  
2535-ปัจจุบัน แพทย์สาขาวิชาโรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามธิบดี  
ประสบการณ์ด้านการเมือง  
2558-2562 ประธาน คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
2557-2562 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
2557-2562 กรรมการ คณะกรรมการ พลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
2557-2562 กรรมการ คณะกรรมการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ



# คมคิด คนเขียน

## ร่างทรงมาร

**อยู่** รอดปลอดภัยมานาน แม้กระทั่งถูก กลุ่มคนที่มีความจงรักภักดี ไปยื่นร้องให้ กสทช.ตรวจสอบ “วอยซ์ ทีวี” กรณีถ่ายทอดสดกิจกรรมมือบสามก๊อบ ที่เชื่อมโยงกับรูปแบบลวงละเมิดสถาบัน แต่ก็ไม่รู้สอบกันอีกทีไหน ยังไม่ได้บทสรุปซักที

งานนี้เลยต้องฝากความหวังไว้กับ “ศ.คลินิก ธรณ บุญไชยพยกุล” ประธาน กสทช. และคณะจะเข้ามาสอบสวนปัญหาที่หมักหมมมานาน เกี่ยวกับพฤติกรรมสื่อจาวบางค่าย โดยเฉพาะ **อาจารย์พิงรอง รามสูต** ซึ่งทำหน้าที่ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์จะถือเป็นบทพิสูจน์อีกครั้ง เวลานั้นก็วิชาการเข้ามาทำหน้าที่สำคัญหลายคนผลงานล้มเหลว เพราะในคำรบกับโลกแห่งความเป็นจริงแตกต่างกันเหลือเกิน อย่าลืมน้ำลายสร้างชาติไม่ได้

ขณะที่สื่อจาวค่าย ทายาทนักโทษหนีคดี ก็เจอวิบากกรรมหนักมากขึ้นเรื่อย ๆ “นายสกลสิทธิ์ ภัททิยกุล” ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.หมายเลข 3 ได้ยื่นฟ้อง 2 พิธีกร “นายวิโรจน์ อาลี” และ “น.ส.ลักขณา ปันวิชัย” หรือ “คำผกา” สองพิธีกรรายการ Talking Thailand ในความผิดข้อหา ร่วมกันหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา

“นายสกลสิทธิ์” ให้เหตุผลว่า อยู่ในแวดวงการเมืองมา 16 ปี ไม่เคยคิดฟ้องสื่อ หรือใคร เพราะเข้าใจว่า **ตนเป็นคนสาธารณะ** เพราะปกติตามสื่อต่าง ๆ ก็ถูกแซะ ถูกว่าอยู่ตลอด แต่ก็ปล่อยผ่านไป แต่กรณีนี้คิดว่าเกินไป ด้วยความเป็นสื่อมวลชน **ควรจะมีวิจารณญาณ** ในการวิพากษ์วิจารณ์มากกว่านี้ ถ้าเป็นเรื่องปกติคนจะไม่สนใจ แต่ตอนนี้เป็นการนำเสนอในช่วงของการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และคำพูดที่ใช้ก็เป็น ลักษณะการด้อยค่า และหยาบคาย

จริง ๆ สื่อเทียมถ่ายจาว เซียร์ใครก็มองออก แต่ที่น่าสอเพซคือทำที่คนบางกลุ่ม เมื่อเห็นการแสดงออกของ “นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์” ผู้สมัครชิงเก้าอี้คุมเมืองหลวง แสดงท่าทีชัดเจนไม่ได้เกี่ยวข้องกับ “พรรคเพื่อไทย” แต่บรรดาสมาชิกจากพรรคค่ายแดง ก็พยายามเข้ามาไปเกาะเกี่ยว หวังผลทางการเมือง ขนาดผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 8 ต้องลงทุนเปิดไลน์ให้ใครต่อใครดู ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ “ทักษิณ ชินวัตร” นักโทษหนีคดี ระยะเวลาหลังใช้ชื่อ “โทนี่ วู้ดซัม”

ที่ผ่านมามักเห็นโพลสำนักต่าง ๆ มักระบุ “ชัชชาติ” ยืนหนึ่งตลอด ลองอาศัยบาร์มี “โทนี่” พุดเซียร์ในคลับเฮาส์ ซักวันอยากรู้จะส่งผลต่อคะแนนนิยมมากน้อยแค่ไหน เชื่อเถอะในอนาคตถ้า อดีต รมว.คมนาคม สมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แสดงให้สังคมเห็น เป็นร่างทรงตระกูลชินวัตร คนเมืองหลวง ไม่มีวันให้อภัย เพราะถือเป็นพวกหลอกลวง ขบวนการต้มตุ๋น

ส่วนเหตุผลที่บรรดาข้าทาสบริวาร “ระบอบทักษิณ” รับผิดชอบไม่ได้กับการทำกิจกรรมของ “นายสกลสิทธิ์” คงหนีไม่พ้น สมัยสวมบท “กบปส.” คนเรือนแสนเรือนล้านออกมาต่อต้าน “พ.ร.บ.นิรโทษกรรม” ซึ่งมีเนื้อหาหลังผิดแบบสุดซอย ทั้งปล้นชาติ ปล้นแผ่นดิน เผาบ้านเผาเมือง ล่วงละเมิดสถาบัน หลุดพ้นคดีความต่าง ๆ หมด

รวมทั้งมวลชนที่รักความถูกต้อง ยังออกมาปกป้อง “ป.ป.ช.” ให้เดินหน้าตรวจสอบ คดีทุจริตจากโครงการรับจำนำข้าว จนนำคนผิด ส่งฟ้องศาลฎีกาฯ จนต้องคิดคุกติดตะรางมาจนถึงวันนี้ เลขทำให้คนบางกลุ่มโกรธแค้น เครือข่ายระบอบทักษิณอดอยากปากแห้งหมดหนทางทำมาหากิน เลยกุใจเจ็บเครือข่าย กบปส.

ขณะที่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา “นายวิษณุ เครืองาม” รองนายกรัฐมนตรี ออกมาเปิดเผยถึงกรณีมีอินโฟกราฟิก ระบุข้อความ “จะข่มขืนใครก็ไม่ถือเป็นความผิด เพราะ เขาเป็นคนดี เขารักชาติ” โดยนักเลงโซเชียล อ้างว่า เป็นคำกล่าวของนายวิษณุ พร้อมคิดโลโก้ **สำนักข่าววอยซ์ทีวี** ว่า มีคนส่งภาพดังกล่าวมาให้คน และอ้างว่า **ตนได้พูดข้อความนั้น** ซึ่งขอเรียนให้ทราบว่า เกิดมาตนไม่เคยพูดเลยไม่ว่าจะพูดทำนองนี้ คล้าย ๆ อย่างนี้ ไม่เคยพูดถึงเรื่องคดีนี้ ไม่ทราบเรื่องนี้มาจากไหน อย่างไร ที่เราเรียกว่า เฟคนิวส์ ข่าวเท็จ ข่าวปลอม ข่าวบิดเบือน ซึ่งมีลักษณะอย่างที่เราเห็น ถือเป็นความชั่วร้าย

แต่ผมยังไม่คิดว่าจะโทษวอยซ์ทีวีขณะนี้ เขาอาจจะถูกคัดต่อ เขาอาจจะโดนบิดเบือนอย่างที่ผมโดนก็เป็นได้ จึงต้องมาชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกัน ขณะนี้ตนให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอยู่

ครับใครตามข่าวก็คงรู้ “นายวิษณุ” มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ “คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์” แม่พานทองแท้ ชินวัตร งานนี้ต้องพิสูจน์ กระบวนการทำลายมีเอกภูมายุทธศาสตร์ เป็นฝีมือ “วอยซ์ทีวี” หรือเปล่า คนไทยต้องไม่ปล่อยให้อือชั่วลายนวล.

“เขียนยันร”